



สรุปประเด็นการกล่าวมอบนโยบายเรื่อง
“การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของประเทศไทย”
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.15 – 11.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ

- ขอบเขตและความหมายของความมั่นคง ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและการป้องกันประเทศเพียงมิติเดียว แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตด้วย
- การสร้างความมั่นคงของประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกและทัศนคติ ต้องทำให้โครงการที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานด้านการสร้างชุมชน หมู่บ้าน และตำบลเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในส่วนของความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากการดำรงชีวิตโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การจัดทำค่ายเยาวชนที่มีการเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ควรจะคำนึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ระดับการออมทรัพย์ ความมั่นคงในการดำรงชีวิต ปัญหาเสพติด เป็นต้น ซึ่งความเข้าใจในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความจำเป็นต่อการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และจะส่งผลให้สามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการทำงานรูปแบบเครือข่ายภายในหน่วยราชการของกลุ่มจังหวัด และเครือข่ายทางสังคม
- ความยั่งยืนสำหรับความเชื่อมั่นในความมั่นคงของประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อทำให้เกิดจิตสำนึกในกระบวนการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งการสร้างอุดมการณ์ควรมีรูปแบบบูรณาการ มีการเยี่ยมชม ศึกษาข้ามจังหวัด นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดควรริเริ่มสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่สามารถแก้ไขภายในจังหวัดตามลำพังได้ ต้องมีการทำงานในรูปแบบกลุ่มจังหวัด